

## BÁO CÁO

### Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

#### **I. Tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri.**

Qua tổng hợp của UBNDTTQ huyện, xã, của các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện. Tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX đã nhận được 63 nội dung kiến nghị của cử tri toàn huyện gửi đến HĐND huyện, trong đó có 55 nội dung kiến nghị mới và 08 nội dung kiến nghị đã được trả lời các kỳ trước nhưng cử tri tiếp tục kiến nghị. Trong các nội dung kiến nghị của cử tri có: 35 kiến nghị liên quan đến đầu tư XDCB (chiếm 55,6%); 14 kiến nghị liên quan đến lĩnh vực quy hoạch, tài nguyên và môi trường (chiếm 22,2%); 14 kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực nông nghiệp, điện, nước sinh hoạt, văn hóa và cơ chế chính sách (22,2%).

Sau khi giám sát báo cáo số 246/BC-UBND ngày 12/6/2017 của Ủy ban nhân dân huyện về “Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX”; thông qua hoạt động giám sát, khảo sát trực tiếp của Thường trực, các Ban, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện cho thấy: Trong thời gian qua, các nội dung kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX đã được UBND huyện tập trung chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm, xác định thời hạn cụ thể cho các Ban ngành, các xã, thị trấn tập trung giải quyết. Các nội dung kiến nghị vượt thẩm quyền, UBND huyện tổng hợp báo cáo đề nghị tỉnh xem xét giải quyết. Các cơ quan, ban ngành chủ động khảo sát, nắm tình hình thực tế, tích cực xem xét, giải quyết các kiến nghị của cử tri thuộc trách nhiệm của đơn vị; chủ động phối hợp cùng chính quyền các xã thị trấn liên quan để giải quyết những nội dung kiến nghị thuộc trách nhiệm phối hợp giải quyết của nhiều ngành. Đa số nội dung kiến nghị của cử tri đã được UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, Ban ngành liên quan xem xét giải quyết, trong đó có nhiều kiến nghị được giải quyết có kết quả cụ thể

#### **II. Những nội dung kiến nghị của cử tri đã được giải quyết 46/63:**

Những nội dung kiến nghị của cử tri được UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, Ban ngành giải quyết cụ thể là:

1. Kiến nghị về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, gồm 16/46 nội dung: (1) Đề nghị huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí để mua sắm trang thiết bị, vận hành hoạt động